

## รายงานผลการตรวจสอบที่ ๑๔ /๒๕๕๘

### เรื่อง สิทธิในกระบวนการยุติธรรม กรณีขอให้เร่งรัดการดำเนินคดี

ผู้ร้องได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามคำร้องที่ ๓๑๕/๒๕๕๖ ว่า ผู้ร้องเป็นอดีตข้าราชการตำรวจ ปัจจุบันถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำกลางบางขวาง ในคดีปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ประสงค์จะขอให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติช่วยติดตามเร่งรัดให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีของผู้ร้องโดยเร็ว จึงขอให้ตรวจสอบ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตรวจสอบแล้วเห็นว่า ผู้ร้องประสงค์จะขอให้ช่วยเร่งรัดติดตามพนักงานสอบสวนเจ้าของคดี และจากการตรวจสอบพบว่าพนักงานสอบสวนได้ส่งสำนวนให้พนักงานอัยการครบทุกคดีแล้ว สำหรับบางคดีที่มีการใช้เวลาดำเนินคดีนับแต่รับคำร้องทุกข์จนกระทั่งส่งสำนวนการสอบสวนให้พนักงานอัยการประมาณ ๕ ปี และ ๖ ปี ถือว่าเป็นการดำเนินคดีล่าช้าเกินสมควรไม่เป็นไปตามคำสั่งกรมตำรวจที่ ๙๖๐/๒๕๓๗ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๓๗ ปัจจุบันถูกยกเลิกโดยคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๔๑๙/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ การดำเนินคดีโดยใช้ระยะเวลาดังกล่าวจึงกระทบต่อสิทธิของผู้ร้องในการที่จะให้คดีของตนได้รับการพิจารณาอย่างถูกต้องรวดเร็วตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และกติการะหว่างประเทศว่าด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองให้การรับรองไว้

### มาตรการการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เห็นควรแจ้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. กำชับ กวดขัน และเข้มงวด ให้พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบสำนวน เร่งรัดการสอบสวนคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบให้แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลาตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติวางแนวทางไว้ตามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๔๑๙/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เพราะการสอบสวนล่าช้าเป็นการละเมิดสิทธิการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน และหากเกิดความเสียหายต่อคดีพนักงานสอบสวนและผู้บังคับบัญชาต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วย

๒. แจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจศึกษาคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจตามหลักสิทธิมนุษยชนที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจัดทำและเผยแพร่ทาง [www.nhrc.or.th](http://www.nhrc.or.th)

๓. สำหรับคดีที่ไม่ได้แจ้งความร้องทุกข์ไว้แล้ว ขอให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติตรวจสอบว่าเป็นคดีอาญาแผ่นดินหรือไม่

ทั้งนี้ ให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติติดตามผลการดำเนินการภายในระยะเวลา ๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับรายงาน